
 

              

      กมธ.การศึกษา วุฒิสภา 
     รายงานต่อวุฒิสภา เร่ือง ผลการศึกษารายงานประจําปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

                       
 
 
 

  
 
 

 
 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา 

อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดย นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ทําหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม             
โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณารายงานประจําปี ๒๕๖๒ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑          

โดยช่วงแรกของการพิจารณาวาระสําคัญดังกล่าวประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ 
นายสุภกร  บัวสาย ผู้จัดการกองทุน นายไกรยส  ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุน และคณะ           
ได้นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนในปี ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา จากน้ัน นายตวง  
อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาให้พิจารณาศึกษารายงานประจําปี ๒๕๖๒ กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วให้แถลงความเห็นและข้อสังเกต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา              

โดยประธานคณะกรรมาธิการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการพิจารณาศึกษา               
ในประเด็นสําคัญสอดคล้องกับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้อภิปราย                
กันอย่างกว้างขวาง ทั้งประเด็นที่กองทุนควรจะนําเสนอข้อมูลตัวชี้วัดการดําเนินการ               
ในแต่ละโครงการไว้ในรายงานให้ชัดเจนเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
ในการดําเนินงาน ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานทั้งในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 
เพื่อรองรับกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ สถานการณ์             

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมกับควรขยายผลการดําเนินการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย             
ที่ยากจนและด้อยโอกาสที่แท้จริงเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้สามารถเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา              
อย่างมีคุณภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค สอดคล้องกับแนวทางของ SDG ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ          
เท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างยั่งยืน แต่ส่ิงที่ควรให้ความสําคัญในการวางกรอบการดําเนินงาน คือ กระบวนการหรือวิธีการ              
ที่จะทําให้เด็กจะเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จากน้ัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และกรรมาธิการการศึกษาได้แสดงความคิดเห็น              
ในประเด็นสําคัญ สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๙ 
E-Mail : edu.senateth@gmail.com 
https://bit.ly/2lU4U6t 

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



~ ๒ ~ 

 

ภาพ – ข่าว โดย อําพรรณนี – ทิฆัมพร 

        นายชาญวิทย์  ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิของคณะกรรมาธิการการศึกษา      
ได้เสนอความเห็นว่า กองทุนควรขยายการดําเนินงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ อัจฉริยะ หรือมีพรสวรรค์ด้านกีฬา 
ดนตรี  ศิลปะ แต่ ด้อยโอกาสทางสั งคมและต้องต่อสู้ ชี วิตด้วยลําพังตนเอง                         
หรือการผลักดันของครอบครัว ดังเช่นกลุ่มเด็กในรายการซุปเปอร์จิ๋วซ่ึงออกอากาศ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนมาเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี และกลุ่มเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ             
ท่ียังไม่ได้ถูกค้นพบ ท้ังนี้ เพ่ือให้ได้รับการต่อยอดทางศึกษาและได้รับการสนับสนุน                
ให้เจริญก้าวหน้าตามเส้นทางความสามารถของเด็กแต่ละคน อันจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             
เพ่ือสร้างชื่อเสียงและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต  
          นายเฉลา  พวงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการศึกษา ได้เสนอความเห็นว่า 
การดําเนินโครงการท่ี ๕ “สร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีหางไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถ่ิน)” นั้น ควรมุ่งเน้นการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนท่ียากจนและด้อยโอกาส
ทางการศึกษาท่ีแท้จริง และควรขยายผลกับผู้เรียนท้ังท่ีอยู่ในชนบท เด็กยากไร้ในเมืองหลวงและเด็กชายขอบให้ได้รับ
ทุนการศึกษาสําหรับการต่อยอดทางศึกษาในคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์หรือในสาขาวิชาจําเป็นเร่งด่วน              

และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีห่างไกลซ่ึงเป็นบ้านเกิดของตนเอง และพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์               
ห้ามโอนย้ายไปทําการสอนยังสถานศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

นายทรงเดช  เสมอคํา สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการการศึกษา          
ได้เสนอความเห็นว่า การดําเนินโครงการท่ี ๖ “ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ” นั้น ควรต่อยอดวิชาชีพการศึกษา           
ในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสายอาชีพให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถในสิ่งท่ีผู้เรียนถนัด          
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมหรือในชุมชนในสภาวะท่ีขาดแคลนช่างฝีมือแรงงาน                    
เพ่ือให้ดัชนีชี้วัดกลไกทางการตลาดเพ่ิมข้ึนท้ัง Demand และ Supply ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศเกิดความมั่นคง 
ม่ังคั่ง และย่ังยืนในอนาคต พร้อมกับจัดทําระบบการติดตามประเมินผลท่ีต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด                
เพ่ือให้เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการช่างฝีมือแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน 

        นายออน  กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา ได้เสนอ
ความเห็นว่า การดําเนินโครงการท่ี ๔ “พัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยฯ” นั้น ควรส่งเสริม 
ให้เด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาท่ีจะเจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติ 
นอกจากนี้ กองทุนควรให้การดูแลครอบคลุมไปถึงศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสังกัด
หน่วยงานอ่ืนให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้โตเต็มวัยและเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และควรดูแล               
การผลิตครูผู้ช่วยท่ีดูแลเด็กเล็กอย่างจริงจัง โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องผลิตและพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาทางวิชาการ รู้หลักจิตวิทยาเด็กเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี              

โดยกองทุนต้องช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินงานและขยายผลในระยะยาวให้ครอบคลุมทุกจังหวัด  
 รองศาสตราจารย์ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการ 

การศึกษา ได้เสนอความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและความความเสมอภาคทางการศึกษา 
จะต้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีด้อยโอกาสและยากจน โดยเฉพาะการจัดฝึกอาชีพระยะส้ันให้กับ                     
ประชาชนกลุ่ มผู้ สู งอายุ  พร้อมท้ั งระดมสรรพกํ าลั งท้ั งนั กปราชญ์  ผู้ รู้  นักบริหาร นักการศึ กษา                                 
นักปฏิบัติการทางการศึกษาครู อาจารย์ ประชาชน ในฐานะเป็นตัวแทนเพ่ือให้ความรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง     
พร้อมกับควรทําวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเสมอภาคทางการศึกษาและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาเพ่ือนํามาประกอบการวางแผนเชิงระบบเพ่ือสร้างความเสมอภาค ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดปัจจัย               
ท่ีสะท้อนให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาเพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ควรกําหนด           
ให้มีโครงการในการสร้าง School Model โดยการกําหนดให้มีสถานศึกษานําร่องเพ่ือทดลองเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู
และนักเรียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษาทุกแห่งในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในอนาคต  

ท้ังนี้ ช่วงสุดท้าย นายสุภกร  บัวสาย ผู้จัดการกองทุน ได้เสนอแนวคิดการดําเนินงานของกองทุน พร้อมกับ
น้อมรับความเห็นข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินงานให้ครอบคลุม             
ทุกกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจในระยะต่อไป    


